

## **KẾ HOẠCH**

**Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng**

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (gọi tắt là Nghị Quyết 71/NQ-CP) và theo nội dung Công văn số 1167/CV/TU ngày 03/4/2017 của Thành ủy Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ với các nội dung chính như sau:

### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

#### **I. Mục đích**

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 71/NQ-CP.

b) Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật của toàn dân tích cực tham gia công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

c) Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó có chuyên ngành Lâm nghiệp. Triển khai thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (hoàn thành tốt kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020). Đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo vệ vốn rừng hiện có, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ vi phạm tác động trái phép vào rừng; đẩy mạnh phát triển rừng đảm bảo độ che phủ của rừng trên địa bàn thành phố đạt trên 45% vào năm 2020. Tạo việc làm và nâng cao thu nhập, nâng cao mức sống cho người làm nghề rừng, đặc biệt cho đồng bào dân tộc ít người ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; góp phần xoá đói, giảm nghèo ở nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và giữ vững an ninh quốc phòng.

## **2. Yêu cầu**

a) Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Thực hiện phân công cụ thể về quản lý cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, quận, xã, phường, các cơ quan, đơn vị có liên quan từ thành phố đến cơ sở trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thành phố; các cơ quan chuyên ngành về Lâm nghiệp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, cụ thể hóa thành kế hoạch hằng tháng, quý, năm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể để triển khai thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP.

b) Đảm bảo cho công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thành phố triển khai có hiệu quả và trở thành phong trào thi đua sâu rộng giữa nhân dân, giữa các cộng đồng dân cư và các địa phương có rừng trên toàn thành phố; các ngành, các cấp từ thành phố đến địa phương phải chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và triển khai thực hiện đạt mục tiêu của Kế hoạch đặt ra cho từng giai đoạn.

c) Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp để triển khai các nội dung của Kế hoạch đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy và HĐND thành phố. Công tác chỉ đạo phải kiên quyết, khẩn trương, tích cực và cụ thể; sớm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

## **II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM**

### **1. Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết**

a) Đối với cấp thành phố:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt triển khai Nghị quyết số 71/NQ-CP bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả. Thời gian thực hiện hoàn thành trong tháng 12/2017.

b) Đối với cấp quận, huyện, xã, phường có rừng:

- Tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai nội dung của Nghị quyết số 71/NQ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ở địa phương mình thông qua các hình thức để tuyên truyền, phổ biến phù hợp, hiệu quả; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vào sinh hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể và coi việc chấp hành pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là một trong những tiêu chí bình xét thi đua. Thời gian thực hiện hoàn thành trong tháng 12/2017;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường có rừng chỉ đạo các ngành, đoàn thể thuộc địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông của địa phương tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

## **2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng**

Rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản về cơ chế bảo đảm sự điều hành thống nhất, chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả của các cấp chính quyền, phát huy trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra những thiếu sót, sai phạm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, lực lượng Kiểm lâm; rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Trạm Kiểm lâm cửa rừng.

Dầu tư xây dựng và thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ rừng cho lực lượng Kiểm lâm, các cơ quan chức năng, chủ rừng; tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của các chủ rừng theo Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng; tổ chức lực lượng quần chúng bảo vệ rừng ở cơ sở đảm bảo tăng cường năng lực bảo vệ rừng cho các địa phương và chủ rừng; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm lâm đã ký kết theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

Rà soát, quản lý chặt chẽ việc cấp đăng ký kinh doanh và giám sát hoạt động của các cơ sở chế biến lâm sản, nhất là ở khu vực gần rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên; quản lý chặt chẽ việc xử lý lâm sản tịch thu, không để xảy ra việc lợi dụng để buôn bán, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chi thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, không để hình thành tụ điểm khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép.

Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH TW khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng.

## **3. Tăng cường rà soát, đánh giá các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội có tác động tiêu cực đến rừng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý rừng**

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Hoàn thiện hồ sơ quản lý rừng trên địa bàn toàn thành phố; hoàn thành việc đo đạc, cắm mốc ranh giới quản lý rừng đối với các loại rừng (đất rừng phòng hộ, đặc dụng, đất các dự án phát triển kinh tế xã hội có liên quan đến



rừng và đất lâm nghiệp), chủ quản lý rừng; cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu về tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng lấn, chiếm, sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác; xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai và việc chuyển nhượng đất lâm nghiệp trái phép kể cả đối với đất đã được giao cho đồng bào dân tộc.

Tăng cường giám sát thực hiện đầy đủ trồng rừng thay thế đối với các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định hiện hành và thực hiện kịp thời, đúng quy định của Nhà nước và pháp luật về chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.

Hoàn thiện thủ tục giao, cho thuê đất đồng thời với giao, cho thuê rừng cho tổ chức, cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, cá nhân, đảm bảo tất cả diện tích rừng có chủ quản lý cụ thể và thực hiện phương thức đồng quản lý trong quản lý rừng.

Rà soát, triển khai các đề án, dự án, phương án, kế hoạch giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp gắn với giao rừng, cho thuê rừng đối với những diện tích đủ điều kiện theo quy định của pháp luật cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và thực hiện có hiệu quả các chính sách bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện có hiệu quả Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.

Quản lý chặt chẽ các khu rừng thuộc lưu vực phòng hộ đầu nguồn sau rà soát, chuyển đổi, bảo đảm vùng sinh thủy; tập trung bảo vệ rừng tại gốc, hạn chế tối đa việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của Nhà nước.

Quản lý, giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, tránh để lợi dụng khai thác lâm sản trái phép; không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích khác (trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh hoặc các dự án phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cần thiết do Thủ tướng Chính phủ quyết định); thực hiện nghiêm việc đóng cửa rừng tự nhiên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

#### **4. Tăng cường công tác phát triển rừng, nâng cao giá trị rừng**

Làm tốt công tác trồng mới, trồng lại rừng sau khai thác, trồng rừng thay thế; thâm canh tăng năng suất, chất lượng rừng; nâng cao giá trị đa dạng sinh học, khả năng cung cấp lâm sản, phòng hộ và các giá trị khác của rừng; liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng; áp dụng tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững.

Quản lý nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp; gắn với nâng cao chất lượng rừng, năng suất rừng trồng, đẩy mạnh việc sử dụng giống cây

trồng lâm nghiệp mới được công nhận vào sản xuất; thực hiện chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn.

Tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích và thu hút doanh nghiệp và đầu tư bảo vệ và phát triển rừng và tham gia vào quá trình tái cơ cấu ngành lâm nghiệp theo đúng chủ trương chung để bảo vệ và phát triển rừng bền vững, hiệu quả.

### **5. Đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng**

Tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng về cảnh quan, tài nguyên rừng nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với phát triển du lịch; quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.

Tạo môi trường thông thoáng, thu hút đầu tư các nguồn vốn nước ngoài trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tiềm năng, thế mạnh của thành phố.

Xây dựng các đề án, dự án về quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ và tăng cường xúc tiến, thu hút nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

## **III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC NGÀNH, ĐƠN VỊ**

### **1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai ở cấp thành phố và phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng phối hợp, tham gia chữa cháy rừng; biên soạn tài liệu, hướng dẫn nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, cơ chế chính sách về lâm nghiệp, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức Kiểm lâm, cán bộ, công chức cấp xã; hướng dẫn, chỉ đạo các chủ rừng thành lập, củng cố lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách theo Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu về tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp; tăng cường kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đảm bảo phù hợp với thực tế.

Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tăng cường phối hợp với lực lượng Công an, các cơ quan liên quan trong đấu tranh, phòng, chống vi phạm về lĩnh vực lâm nghiệp; nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý ngăn chặn hành vi phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời trách nhiệm của công chức Kiểm lâm trong thực hiện nhiệm vụ được giao khi có các dấu hiệu, hành vi bao che, tiếp tay cho các đối tượng phá rừng, khai thác rừng, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép.

Tham mưu UBND thành phố thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng đúng quy định; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường quản lý đất lâm nghiệp, thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp gắn với giao rừng, cho thuê rừng; rà soát thủ tục pháp lý công nhận quyền sử dụng rừng và đất lâm nghiệp của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn xã, phường tham mưu UBND thành phố điều chỉnh Quyết định giao rừng và đất lâm nghiệp chưa có chủ cho UBND các xã, phường để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, sản xuất và rừng ngoài quy hoạch 03 loại rừng đúng với thực tế quản lý trực tiếp của UBND xã, phường.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng; rà soát Quy hoạch 03 loại rừng giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 đảm bảo ổn định và phát triển bền vững, hài hòa giữa quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội - môi trường - quốc phòng của thành phố.

Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách, trên cơ sở kế hoạch và dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra nội dung và tổng hợp dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính (đối với các nội dung chi mang tính chất thường xuyên), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với các nội dung chi mang tính chất đầu tư phát triển) để có cơ sở tổng hợp vào dự toán ngân sách thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

## **2. Sở Tài nguyên và Môi trường**

Chủ trì tham mưu thực hiện nghiêm Quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát, xây dựng phương án giao đất sản xuất theo quy hoạch đã được phê duyệt cho các hộ gia đình, cá nhân còn thiếu đất sản xuất và kiểm tra việc thực hiện;

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác quản lý đất lâm nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp, xác định ổn định quy hoạch đất lâm nghiệp trên bản đồ và ngoài thực địa theo phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia;

Chỉ đạo thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp gắn với giao rừng, cho thuê rừng; rà soát thủ tục pháp lý công nhận quyền sử dụng rừng và đất lâm nghiệp của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn xã, phường; đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý phải khẩn trương rà soát để tổ chức giao, cho thuê cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng theo quy định của pháp luật, đồng thời tham mưu UBND thành phố điều chỉnh Quyết định giao đất lâm nghiệp chưa có chủ cho UBND các xã, phường để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, sản xuất và rừng ngoài quy hoạch 03 loại rừng đúng với thực tế quản lý trực tiếp của UBND xã, phường; hoàn thành việc lập hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp vào năm 2020.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm, triệt để theo quy định của pháp-luật đối với các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp. Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát diện tích rừng và đất lâm nghiệp nhà nước chưa giao, cho thuê hiện tại do



UBND xã, phường quản lý để lập phương án sử dụng đất và giao đất cho các đơn vị, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quản lý, sử dụng.

### **3. Sở Kế hoạch và Đầu tư**

Quản lý chặt chẽ việc cấp đăng ký kinh doanh và giám sát hoạt động của các cơ sở chế biến lâm sản nhất là ở khu vực gần rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, không để hoạt động của các cơ sở chế biến lâm sản tác động tiêu cực đến rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, phòng hộ.

Tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng, cơ hội phát triển kinh tế lâm nghiệp, gắn với du lịch lịch sử văn hóa, du lịch sinh thái... để thu hút các nhà đầu tư. Tham mưu ban hành cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng để thu hút đầu tư và tranh thủ được các nguồn vốn từ các chương trình, dự án ngoài lâm nghiệp đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng. Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế được tham gia với vai trò hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp trong thành phố hội nhập quốc tế.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức trong nước, nước ngoài kêu gọi và thực hiện các dự án bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ. Xây dựng các cơ chế, chính sách; đảm bảo cân đối kế hoạch ngân sách cho quản lý bảo vệ rừng; quy định cụ thể mức hỗ trợ, cấp phát, quản lý, chi tiêu, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho ngân sách xã để thực hiện bảo vệ rừng tại địa phương theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo cân đối kế hoạch ngân sách nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng Kiểm lâm; đầu tư phát triển bền vững cho 02 Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà và Bà Nà - Núi Chúa của thành phố Đà Nẵng.

### **4. Sở Công Thương**

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân quận, huyện đẩy mạnh công tác khuyến công, chuyển giao công nghệ chế biến gỗ và lâm sản, xúc tiến thương mại các sản phẩm từ rừng.

### **5. Sở Tài chính**

Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách, căn cứ chế độ, định mức chi hiện hành, trên cơ sở kế hoạch và dự toán kinh phí của Sở NN&PTNT, Sở Tài chính tổng hợp vào dự toán ngân sách thành phố các nội dung chi mang tính chất thường xuyên, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.

### **7. Sở Xây dựng**

Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch các dự án liên quan đến sử dụng rừng và đất lâm nghiệp.

### **6. Sở Khoa học và Công nghệ**

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố cho chủ trương về thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong khảo nghiệm, chọn tạo

giống cây lâm nghiệp, chuyển giao công nghệ chế biến gỗ và lâm sản, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu rừng đặc dụng, gắn phát triển rừng với bảo vệ môi trường sinh thái.

### **7. Công an thành phố**

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp bảo đảm không để hình thành tụ điểm, đường dây tội phạm khai thác, vận chuyển buôn bán lâm sản trái phép.

Điều tra, xử lý nghiêm minh, triệt để các vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự và Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; tăng cường hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm trong đấu tranh, ngăn chặn, điều tra xử lý các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

### **8. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố**

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng Kiểm lâm tham gia công tác bảo vệ rừng ở cơ sở; chỉ đạo, điều hành các lực lượng quốc phòng, sẵn sàng phối hợp có hiệu quả trong chữa cháy rừng, ngăn chặn chặt phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép.

### **9. Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố**

Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm thành phố thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các chủ rừng, các cơ sở kinh doanh ven rừng trên địa bàn thành phố trong mùa khô hàng năm và tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, các doanh nghiệp về công tác phòng cháy chữa cháy rừng

### **10. Sở Tư pháp**

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai ở cấp thành phố; biên soạn tài liệu, hướng dẫn nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo vệ và phát triển rừng.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tham mưu UBND thành phố ban hành, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách, triển khai, hướng dẫn thực hiện các chủ trương chính sách về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thành phố phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố.

### **11. Sở Thông tin và Truyền thông**

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Đặc biệt, vào 21/3 hằng năm (Ngày Quốc tế về rừng), Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các quận,



huyện thiết kế banner tuyên truyền và đặt trên trang chủ trang thông tin điện tử của đơn vị; đồng thời cập nhật các tin, bài có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thành phố.

## **12. Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Đà Nẵng**

Tăng cường thời lượng đưa tin, bài tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, về sản xuất lâm nghiệp; xây dựng chuyên đề về phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

## **13. Các sở, ngành liên quan**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện và phối hợp thực hiện các nội dung Kế hoạch có liên quan; tăng cường chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhằm vận động cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động thấy rõ trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

## **14. Ủy ban nhân dân các quận, huyện**

Có kế hoạch cụ thể để quán triệt, triển khai tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên phạm vi địa bàn quản lý. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ và phát triển rừng; phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ rừng, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, phường trên địa bàn quán triệt, triển khai ở cấp xã, phường tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho các tầng lớp nhân dân.

UBND các quận, huyện có rừng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng tại địa phương; tham gia, đề xuất với các sở, ngành của thành phố xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách cho phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định; có kế hoạch cụ thể kiểm tra, thanh tra hàng năm việc thực hiện trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hàng năm; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp Nông nghiệp và PTNT hàng năm; huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển rừng. Tăng cường tuyên truyền, vận động, ổn định đời sống nhân dân vùng rừng; quản lý chặt chẽ các hoạt động canh tác nương rẫy; quy định cụ thể khu vực nghiêm cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác trong rừng vào mùa khô hạn, hạn chế cháy rừng.

Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hoặc ban hành mới theo thẩm quyền các văn bản để chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng với lực lượng Kiểm lâm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

#### IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận căn cứ nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể của địa phương, đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức hội đoàn thể cấp thành phố chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, chính quyền cùng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người dân tích cực tham gia, thực hiện Kế hoạch; đồng thời lồng ghép các nội dung của Kế hoạch với các chương trình, đề án liên quan để thực hiện; phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thành phố.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch này; đề xuất bổ sung nhiệm vụ vào kế hoạch, chương trình công tác hàng năm của thành phố đảm bảo sát với thực tế; định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

#### *Nơi nhận:*

- Bộ NN và PTNT (để báo cáo);
- TT Thành ủy (để báo cáo);
- TT HDND thành phố (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND Tp;
- UB MTTQ VN và các tổ chức hội đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- Đài PTTH thành phố;
- Báo Đà Nẵng;
- UBND huyện, quận;
- CVP, các PCVP UBND Tp;
- Lưu: VT, Sở NN&PTNT.

20

TM. UBND THÀNH PHỐ  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Kỳ Minh